

Số: /KH-UBND

Lai Châu, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH

Công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ; Chỉ thị 15/CT-TTG ngày 7/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế trọng tâm là hợp tác kinh tế đối ngoại.

Nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các hoạt động đối ngoại được triển khai toàn diện trên cả ba kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp ngành, địa phương mang lại hiệu quả thiết thực.

Duy trì và mở rộng quan hệ đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu của cơ quan chuyên môn; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Các hoạt động đối ngoại phải đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh phát triển mối quan hệ hợp tác cấp địa phương; gắn kết chặt chẽ giữa ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao văn hóa.

- Xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đơn vị của tỉnh trong việc triển khai thực hiện công tác đối ngoại tại địa phương.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

II. ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NĂM 2021

1. Tập trung đẩy mạnh hội nhập quốc tế phục vụ phát triển bền vững của địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế;

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương;

2. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm thu hút FDI, tranh thủ ODA và các nguồn viện trợ không hoàn lại; tiếp tục cụ thể hóa và làm sâu sắc các mối quan hệ với các đối tác nước ngoài; khai thác hiệu quả hợp tác cấp độ địa phương với các đối tác, doanh nghiệp nước ngoài đã có và tích cực xây dựng, ký kết các thỏa thuận mới trên cơ sở tìm hiểu kỹ tiềm năng, điểm tương đồng và các hợp tác cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.

3. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại Nhân dân; đẩy mạnh việc triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa Chiến lược thông tin tuyên truyền đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh địa phương; làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công tác tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế và công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao tại địa phương.

4. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Quyết định số 238-QĐ/TU ngày 27/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

5. Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm công tác ngoại vụ bảo đảm đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về hoạt động đối ngoại; chú trọng đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác đối ngoại, rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản về đối ngoại của tỉnh theo chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước và các quy định mới liên quan đến quản lý nhà nước về công tác đối ngoại.

2. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào

Thực hiện tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào theo tinh thần Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức đoàn ra, đón tiếp đoàn vào đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của tỉnh về chế độ thông tin, báo cáo sau khi kết thúc hoạt động đối ngoại, quy định về sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Chỉ đạo các ngành, địa phương quản lý tốt các đoàn, cá nhân nước ngoài vào làm việc tại tỉnh.

(Có biểu đoàn ra, đoàn vào năm 2021 kèm theo)

3. Hợp tác quốc tế cấp địa phương

Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc tế giữa các cơ quan, địa phương của tỉnh với các đối tác nước ngoài, tăng cường hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh phía Bắc Lào, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức nước ngoài.

Chủ động kết nối, tìm kiếm cơ hội thiết lập quan hệ với các đối tác mới trên cơ sở những điểm tương đồng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, hợp tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

4. Công tác hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế

Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ các điều kiện thuận lợi từ bên ngoài nhằm thu hút đầu tư, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế của tỉnh. Tích cực, chủ động và đa dạng hóa các hình thức vận động, xúc tiến các nguồn vốn nước ngoài. Tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, kết nối hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), cải cách thủ tục hành chính, giải

quyết nhanh các thủ tục đầu tư, tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh.

Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng các chương trình, dự án, kêu gọi đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Ưu tiên vận động viện trợ cho các lĩnh vực như: Xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, nước sạch. Chỉ đạo quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn viện trợ nhân đạo cho tỉnh. Thực hiện tốt công tác dự báo, định hướng, xây dựng lộ trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

Chú trọng tăng cường quan hệ với các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan hợp tác quốc tế của các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc với các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, mở rộng hợp tác với các đối tác mới, gắn kết hoạt động đối ngoại với hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc với các đối tác nước ngoài.

5. Công tác đối ngoại Nhân dân

Tiếp tục chỉ đạo triển khai Chỉ thị 38-CT/TW ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 23/9/2011 thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Phát huy vai trò của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai công tác đối ngoại Nhân dân nhằm xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân tỉnh Lai Châu với Nhân dân địa phương các nước trong khu vực, đặc biệt là nhân dân tỉnh Vân Nam - Trung Quốc và các tỉnh phía Bắc nước CHDCND Lào, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vì mục tiêu: Hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển.

6. Công tác vận động và quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương có dự án phi chính phủ nước ngoài triển khai dự án đúng quy trình và hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tranh thủ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân tại các địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của tỉnh.

7. Công tác ngoại giao văn hóa

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các hoạt động văn hóa đối ngoại, nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh của tỉnh Lai Châu đến bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc giới thiệu, quảng bá các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các làng nghề thủ công truyền thống, các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh khi có các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc, các đoàn phóng viên nước ngoài đến quay phim, thực hiện chương trình truyền hình tại tỉnh. Tăng cường kết nối, tổ chức các chương trình biểu diễn, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các đoàn văn hóa nghệ thuật của nước ngoài nhằm tăng cường hiểu biết về nền văn hóa đa dạng của các địa phương trên thế giới.

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, du lịch; nâng cao chất lượng du lịch, dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút du khách trong nước và nước ngoài đến du lịch tại tỉnh. Ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch hợp tác phát triển tour, tuyến du lịch qua biên giới.

8. Công tác thông tin đối ngoại và quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm tuyên truyền; đa dạng hóa các kênh thông tin, truyền thông của tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh đến Nhân dân trong tỉnh và bạn bè quốc tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, đấu tranh chống lại những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch .

Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài tại địa phương; tranh thủ tối đa việc thông tin, tuyên truyền đối ngoại và quảng bá về địa phương thông qua các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài.

9. Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết các vụ việc lãnh sự liên quan đến người nước ngoài đến địa bàn tỉnh và công tác bảo hộ công dân nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của công dân tỉnh Lai Châu ở nước ngoài..

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tích cực xây dựng

và tranh thủ mối quan hệ với kiều bào nhằm huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức để thực hiện các dự án hợp tác về y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa - xã hội. Tăng cường triển khai Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

10. Công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đã được Chính phủ hai nước ký kết. Tăng cường hoạt động tuần tra song phương, kiểm tra đường biên, mốc giới, kịp thời nắm bắt thông tin, giải quyết dứt điểm các sự kiện biên giới trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Triển khai xây dựng các công trình biên giới theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và quy định của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

11. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại

Triển khai có hiệu quả Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại của tỉnh. Tăng cường cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức ở trong nước và nước ngoài; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và công tác chuyên môn liên quan tới hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức đối ngoại gắn với tuyên truyền, quán triệt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Ngoại vụ

- Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động tham mưu thực hiện tốt các lĩnh vực công tác đối ngoại của tỉnh; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu triển khai các văn của Trung ương về công tác đối ngoại: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết luận số 33-KL/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

- Tham mưu rà soát, kiến nghị sửa đổi hoặc ban hành các quy chế, quy định mới liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về đối ngoại.

- Tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo tỉnh theo kế hoạch đối ngoại năm 2021 được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến xúc tiến thương mại, đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, điều chỉnh và bổ sung các cơ chế, chính sách mới về thu hút đầu tư, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp theo quy định hiện hành; tham mưu tổ chức có hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài theo kế hoạch.

3. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tham mưu triển khai hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân tỉnh Lai Châu với Nhân dân các nước trên thế giới. Thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển các Hội hữu nghị thành viên.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các nội dung về thông tin đối ngoại theo kế hoạch đã được phê duyệt.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh.

6. Sở Tài chính trên cơ sở từng nội dung hoạt động đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, thẩm định dự toán kinh phí tổ chức thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố:

Chủ động triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương; định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Ngoại vụ) theo quy định.

Căn cứ kế hoạch công tác đối ngoại năm 2021 đã được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao;
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh;
- VP UBND tỉnh: V1, V2;
- Lưu: VT, Th3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Tiến Dũng